

Vịnh Hạ Long – Niềm tự hào của người dân Việt Nam!



Mỗi lần nghĩ đến Vịnh Hạ Long, trong lòng em lại dâng lên một cảm giác thật ngưỡng mộ và yêu quý. Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên của thế giới, đẹp và huyền bí như một bức tranh vẽ tuyệt vời, khiến em không thể nào quên. Đặc biệt là vào buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, cảnh sắc ở đây lại càng thêm diệu kỳ, như một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống, Vịnh Hạ Long như bừng tỉnh sau một đêm yên tĩnh. Cả vịnh được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, mờ ảo, khiến cho những hòn đảo, những dãy núi đá vôi nhấp nhô trên mặt biển càng thêm kỳ bí. Những ngọn núi đá sừng sững nhô lên giữa biển khơi, như những tảng đá khổng lồ vững chãi, tỏa bóng xuống mặt nước xanh biếc. Trên mặt vịnh, những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân đã ra khơi, những cánh buồm trắng nhẹ nhàng trôi giữa làn sóng, như những chiếc thuyền mơ trong câu chuyện cổ tích. Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng hải âu kêu gọi, tất cả hòa quyện lại tạo nên một bản hòa ca tuyệt diệu của thiên nhiên.

Khung cảnh buổi sáng ở Vịnh Hạ Long thật thanh bình và lãng mạn. Nước biển trong vắt, xanh ngọc bích, phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm cho mặt nước như

một tấm gương khổng lồ. Những hòn đảo lớn nhỏ vươn lên giữa biển, có hình thù kỳ lạ và độc đáo, tạo thành một không gian huyền bí mà đầy cuốn hút. Các hòn đảo như những ngọc thạch nổi bật giữa không gian rộng lớn, xa xa có một vài hòn đá nhô lên, nhìn từ xa giống như những chú khủng long khổng lồ đang ngủ say giữa biển cả mênh mông.

Mùi hương của biển, mùi của muối, của gió, của những ngọn sóng vỗ về bờ, tất cả những thứ ấy hòa quyện lại khiến cho không khí ở đây trở nên trong lành, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Làn gió nhẹ thổi từ biển vào đất liền, mang theo sự tươi mới của một ngày mới bắt đầu. Cả không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, tiếng thuyền gõ vào bến, và tiếng chim hải âu vút lên từ phía xa.

Em đứng trên bãi biển, ngắm nhìn Vịnh Hạ Long vào buổi sáng và cảm thấy thật sự ngưỡng mộ vẻ đẹp hùng vĩ của nơi này. Vịnh Hạ Long không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, mà còn là một nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước. Mỗi lần nghĩ đến Vịnh Hạ Long, em lại cảm thấy tự hào vì mình là một phần của đất nước Việt Nam, nơi có những cảnh đẹp tuyệt vời như vậy.

Em yêu Vịnh Hạ Long vì vẻ đẹp tự nhiên, sự huyền bí và sự bình yên mà nó mang lại. Đó là một nơi khiến lòng người cảm thấy thư thái, thoải mái và hạnh phúc. Vịnh Hạ Long vào buổi sáng không chỉ đẹp mà còn thật đặc biệt, mang đến cho em những cảm giác thiêng liêng, ngưỡng mộ. Em hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ có thể quay lại nơi đây, để lại tiếp tục cảm nhận vẻ đẹp kỳ diệu ấy và giữ lại trong tim những ký ức tuyệt vời về Vịnh Hạ Long.

Đỗ Xuân Đức – HS lớp 5A1